

BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỌC SINH NHÂN KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Kính thưa các cô bác đại biểu!

Kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo! Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em rất vinh dự được thay mặt gần 800 các bạn học sinh trường Tiểu học Quốc Tuấn được phát biểu trong ngày hội trọng đại này. Trước tiên em xin kính chúc các cô bác đại biểu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Kính thưa các cô bác đại biểu! Kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo!

“Uống nước nhớ nguồn

Ăn quả nhớ người trồng cây”...

Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường, chúng em đã được thầy, cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên để giúp chúng em nên người.

Là người Việt Nam, chúng em không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đồ mà làm nên... Chính các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, bay xa, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng em vững bước vào đời và giúp chúng em thành công trên con đường học vấn.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày Hội của các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Đồng thời cũng là ngày để chúng em bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến những người đã có công dạy dỗ chúng em trong những tháng năm qua.

Kính thưa các thầy, cô giáo! Chúng em được mẹ cha sinh ra, nuôi dưỡng lớn khôn, nên người. Rồi đến tuổi đi học, chúng em được đến trường. Thầy cô giáo đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.

Thầy cô vừa là những người bạn lớn tuổi vừa là những người cha, người mẹ luôn hướng về những đứa trẻ nhỏ với cái nhìn ấm áp, trìu mến và yêu thương. Thầy cô đã trang bị cho chúng em hành trang tri thức để tự tin bước vào đời.

Thầy cô còn dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch... để nâng cao đầu với bạn bè. Chúng em biết... rồi đây... Cuộc đời thầy cô sẽ tiếp tục đưa bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức.

Dù thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng có điều chắc chắn là tất cả chúng em sẽ không bao giờ quên những ngày tháng được học ở mái trường Tiểu học Quốc Tuấn, chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn của các thầy giáo, cô giáo.

Chúng em xin hứa vâng lời thầy cô, cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, làm nhiều điều hay, việc tốt,... để dâng tặng thầy, cô và thể hiện lòng biết ơn công lao dạy dỗ của các thầy cô đối với chúng em.

Một lần nữa, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh, kính gửi lời tri ân đến thầy cô, chúc các cô bác đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo dồi dào sức khỏe - hạnh phúc và thành đạt! Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp!

Em xin chân thành cảm ơn!